
 

 

 
สรุปรายงานผลการดําเนนิงาน 

โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดภาคกลาง 
(จังหวัดปทุมธานี) 

-------------------------- 
 
๑. ช่ือโครงการ   สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 

๒. วัน/เดือน/ปีที่ดําเนินการ  วันพุธที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

๓. สถานที่   ณ หอประชุมที่ว่าการอําเภอลาดหลุมแก้ว  
    อําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 

๔. กลุ่มเป้าหมาย  

                หน่วยงานภาครัฐ       ประชาชนทั่วไป                   

              เยาวชน อื่น ๆ  

๕. ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญหรือยุทธศาสตร์ชาติ  
 สอดคล้องกับเจตนารมณ์และบทบัญญัติต่าง ๆ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน
และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง ที่ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ หรือความต้องการของ
ประชาชนทุกภาคส่วน และเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ ซึ่งการจะดําเนินการให้ไปสู่ผลสัมฤทธ์ิเช่นว่านี้ได้
ต้องอาศัยกลไกหรือวิธีการที่มีลักษณะเป็นการพูดคุยหรือหารือแลกเปลี่ยนกันระหว่างสมาชิกวุฒิสภา 
ประชาชนทุกภาคส่วนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ ซึ่งกลไกหรือวิธีการที่จะทําให้ได้ข้อมูล ปัญหา และ
ความต้องการที่แท้จริงจากทุกฝ่ายต้องดําเนินการโดยการลงไปพบปะพูดคุยกับประชาชนและเจ้าหน้าที่ของ
รัฐในพื้นที่ เนื่องจากเป็นผู้ที่ต้องประสบกับปัญหา อุปสรรค หรือความเดือดร้อนอย่างแท้จริง   

ทั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภา มีหน้าที่และอํานาจตามที่มาตรา ๒๗๐ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้
กําหนดให้วุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลมีหน้าที่และอํานาจในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ มาตรา ๒๕๙ ซึ่งกําหนดว่าภายใต้บังคับ
มาตรา ๒๖๐ และมาตรา ๒๖๑ การปฏิรูปประเทศตามหมวดนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอน
การดําเนินการปฏิรูปประเทศซึ่งอย่างน้อยต้องมีวิธีการจัดทําแผน การมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง ขั้นตอนในการดําเนินการปฏิรูปประเทศ การวัดผลการดําเนินการ และระยะเวลาดําเนินการ
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ปฏิรูปประเทศทุกด้าน ซึ่งต้องกําหนดให้เร่ิมดําเนินการปฏิรูปในแต่ละด้านภายใน ๑ ปี นับแต่วันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี้ รวมตลอดทั้งผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังว่าจะบรรลุในระยะเวลา ๕ ปี 

๖. ข้อมูลทั่วไป 
ที่ตั้งและขนาดพ้ืนที่ 
จังหวัดปทุมธานีตั้งอยู่ในภาคกลาง ประมาณเส้นรุ้งที่ ๑๔ องศาเหนือ และเส้นแวงที่ ๑๐๐ องศา

ตะวันออก อยู่เหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง ๒.๓๐ เมตร มีเนื้อที่ประมาณ ๑,๕๒๕.๘๕๖ ตารางกิโลเมตร
หรือประมาณ ๙๕๓,๖๖๐ ไร่ ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือ ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑
(ถนนพหลโยธิน) เป็นระยะทางประมาณ ๒๗.๘ กิโลเมตร  

อาณาเขต 
จังหวัดปทุมธานมีีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้  
ทิศเหนือ  ติดต่อกับอําเภอบางไทร  อําเภอบางปะอิน อําเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

   และอําเภอหนองแค อําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี  
ทิศใต้   ติดต่อกับเขตหนองจอก เขตคลองสามวา เขตสายไหม เขตบางเขน เขตดอนเมือง 
  กรุงเทพมหานคร และอําเภอปากเกร็ด อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับอําเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก และอาํเภอบางน้ําเปร้ียว 
  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับอําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อําเภอบางเลน 
  จังหวัดนครปฐม และอําเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 

๗. วิธีการดําเนินการ  
             จัดประชุมสัมมนา       จัดเวทีเสวนา            Focus Group  

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ อื่น ๆ    

จัดเวทีเพื่อให้ความรู้เก่ียวกับหน้าที่และอํานาจของวุฒิสภา รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เก่ียวกับการบังคับใช้กฎหมายจากประชาชนในพื้นที่ โดยมีรายละเอียดและสาระสําคัญของการดําเนินงาน 
ดังนี้ 
 เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา สมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะ เดนิทางถึงหอประชุมที่ว่าการอําเภอลาดหลุมแก้ว 
อําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 
 เร่ิมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา โดยผู้ดําเนินรายการได้เชิญสมาชิกวุฒิสภา
ที่ได้เดินทางลงพื้นที่พบประชาชนในครั้งนี้ขึ้นบนเวที ประกอบด้วย 
 ๑. นายวิทยา  ผิวผ่อง  รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง  
 ๒. นายจเด็จ  อินสว่าง  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
 ๓. พลเอก เลิศรัตน์  รัตนวานิช  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ  
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 ๔. นายลักษณ์  วจนานวัช  รองประธานกรรมการ คนที่สอง 
 ๕. นายปัญญา  งานเลิศ  กรรมการ 
 ๖. นางฉวีรัตน์  เกษตรสุนทร  กรรมการ 
 ๗. พลเอก สราวุฒิ  ชลออยู่  กรรมการ 
 ๘. พลตํารวจโท วิบูลย์  บางท่าไม้  กรรมการ 
 ๙. หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล  กรรมการ 
 ๑๐. นายระวี  รุ่งเรือง  กรรมการ   

 โอกาสนี้ นายพินิจ  บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวต้อนรับคณะสมาชิกวุฒิสภาและ
บรรยายข้อมูลสรุปของจังหวัดปทุมธานีให้คณะสมาชิกวุฒิสภารับทราบ ดังนี้ จังหวัดปทุมธานีเป็นจังหวัด
ปริมณฑล อยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร แบ่งการปกครองส่วนภูมิภาคออกเป็น ๗ อําเภอ ประกอบไปด้วย อาํเภอ
เมืองปทุมธานี อําเภอธัญบุรี อําเภอคลองหลวง อําเภอลําลูกกา อําเภอลาดหลุมแก้ว อําเภอสามโคก และ
อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานีเป็นพื้นที่เกษตรกรรมสําคัญแห่งหนึ่งของประเทศ โดยประชากรส่วนใหญ่
ของจังหวัดปทุมธานีประกอบอาชีพเกษตรกรรม นอกจากภาคการเกษตรแล้ว จังหวัดปทุมธานียังเป็นพื้นที่
อุตสาหกรรมที่สําคัญ มีนิคมอุตสาหกรรมกระจายอยู่ทั้งจังหวัด มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี ทั้งด้านกายภาพ คือ 
การคมนาคมขนส่งเป็นประตูสู่ทุกภาคของประเทศ ด้านเศรษฐกิจ มีความพร้อมในด้านสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ ด้านสังคม เป็นศูนย์รวมของสถาบันวิจัยต่าง ๆ ที่สําคัญ และสถาบันการศึกษาในทุกระดับชั้น 
ตลอดจนด้านการบริหารการปกครองและการบริการ มีหน่วยงานที่เป็นตัวแทนของภาครัฐ องค์กรเอกชน 
และสถาบันการเงินอยู่ในพื้นที่ อีกทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญอีกมากมาย จึงเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพ 
ในด้านต่าง ๆ โดยจังหวัดปทุมธานีได้กําหนดแผนพัฒนาจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ มีวิสัยทัศน์
ในการพัฒนาให้จังหวัดปทุมธานีเป็นเมืองสิ่งแวดล้อม สะอาด อาหารปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยว เรียนรู้ และ
พักผ่อนหย่อนใจของอาเซียน สังคมอยู่เย็นเป็นสุข โดยในปัจจุบันจังหวัดปทุมธานีมีผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัด คือ Gross Provincial Product (GPP) อยู่ในลําดับที่ ๖ ของประเทศไทย และยังคงมีเป้าหมาย 
ในการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งหวังให้จังหวัดปทุมธานีมี GPP ที่สูงขึ้นเป็นลําดับที่ ๕ ให้จงได้  
ซึ่งจังหวัดปทุมธานีมีเป้าประสงค์ในการพัฒนา ดังนี้ 
  ๑. ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์อย่างสมดุล 
และยั่งยืน 
  ๒. ผลิตภัณฑ์เกษตร อาหาร และอุตสาหกรรมมีคุณภาพ ได้มาตรฐานและมีศักยภาพเชิงธุรกิจ 
  ๓. แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาและเชื่อมโยงธุรกิจและบริการด้านการท่องเที่ยวอย่าง 
มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน 
  ๔. ประชาชนมีสุขภาวะ และคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งที่อยู่อาศัยสะอาด สวยงาม 
ปลอดภัย ภายใต้สังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล พร้อมทั้งนําเสนอแนวทางการดําเนินงานของจังหวัด
ปทุมธานีที่เก่ียวข้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศในระดับจังหวัด และการ
นํายุทธศาสตร์ชาติไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาจังหวัดที่เป็นรูปธรรม  
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 ลําดับต่อมา เป็นการเปิดวีดิทัศน์แนะนําหน้าที่และอํานาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ให้ประชาชนได้รับทราบ และสมาชิกวุฒิสภาได้ดําเนินการพูดคุย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประชาชน โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 

 นายวิทยา  ผิวผ่อง  รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง ได้กล่าวทักทายกับประชาชนชาวจังหวัด
ปทุมธานี พร้อมกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการลงพื้นที่ของโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่
จังหวัดภาคกลาง ที่มา หน้าที่และอํานาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๖๐ ตลอดจนหน้าที่ของวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ ในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัด
การปฏิรูปประเทศ นอกจากนี้ ได้แนะนําช่องทางติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิกวุฒิสภาและชาวจังหวัด
ปทุมธานี พร้อมเชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมไลน์กลุ่มจังหวัดปทุมธานี เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พูดคุย
และรับส่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์  

 นายจเด็จ  อินสว่าง ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ได้กล่าวถึงอํานาจและหน้าที่ของวุฒิสภา ได้แก่  
งานด้านการกลั่นกรองกฎหมาย การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน รวมถึงหน้าที่ในการติดตาม 
เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ ตามบทเฉพาะกาลตามที่รัฐธรรมนูญกําหนด อีกทั้งวุฒิสภายังมี
กลไกในการทํางาน คือ คณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภาทั้ง ๒๖ คณะ ที่มีความเก่ียวข้องแผน 
การปฏิรูปประเทศทุกด้าน หากประชาชนมีข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นสามารถส่งมายังคณะกรรมาธิการ
แต่ละคณะที่เก่ียวข้องได้ นอกจากนี้ ยังได้ให้ข้อมูลแก่ประชาชนเก่ียวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทํา
ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ เก่ียวกับ 
การแชร์ข้อมูลที่บิดเบือน หรือข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือข้อความลามกน้ัน มีโทษทั้งจําทั้งปรับ ดังนั้น การที่จะ
โพสต์หรือการแชร์ข้อมูลอะไรก็ตาม ขอให้ตรวจสอบข้อมูลเบ้ืองต้นก่อน หากพบว่าไม่มีที่มาหรือเก่ียวกับ
ความรุนแรงหรืออาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดแล้วก็ไม่ควรโพสต์หรือแชร์ข้อมูลนั้นไปยังบุคคลอื่น 

 พลเอก เลิศรัตน์  รัตนวานิช ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ได้ให้ข้อมูลแก่ประชาชนเก่ียวกับ 
การเลือกตั้งระดับท้องถิ่น ซึ่งขณะนี้กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่นได้จัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว 
รอเพียงงบประมาณในการจัดการเลือกตั้ง ซึ่งหลังจากที่ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ผ่านกระบวนการพิจารณาจากรัฐสภาและมีผลบังคับใช้แล้ว และรอมติจาก
คณะรัฐมนตรี คาดว่าจะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นได้ในช่วงกลางปี ๒๕๖๓ นอกจากนี้ ได้กล่าวถึงพระราชบัญญัติ
สําคัญอีกฉบับที่มีความเก่ียวข้องกับประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ พระราชบัญญัติภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ สําหรับประชาชนหรือเกษตรกรที่มีที่ดินมูลค่าไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท ไม่ต้อง
กังวลกับพระราชบัญญัติฉบับนี้ เพราะไม่ต้องเสียภาษี  

 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล กรรมการ ได้กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่ได้กลับมาเยือนจังหวัดปทุมธานี 
อีกคร้ัง และยังมีความผูกพันเนื่องจากเคยรับราชการในตําแหน่งรองผู้ว่าราชการปทุมธานี เม่ือปี พ.ศ. 
๒๕๔๗ - ๒๕๕๐ เป็นเวลา ๔ ปี และเห็นว่า ปทุมธานีเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพและมีความเจริญ จึงขอให ้
ชาวปทุมธานีช่วยกันธํารงรักษาบ้านเมืองให้มีความสงบสุขเรียบร้อยให้สมกับคําขวัญของจังหวัดปทุมธานี 
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ที่ว่า “ถิ่นบัวหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอญ พระตําหนักรวมใจ สดใสเจ้าพระยา ก้าวหน้าอุตสาหกรรม” 
ร่วมกันรักษาเอกลักษณ์ของจังหวัด และส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ร่วมกันสืบสานประเพณีนิยมและปณิธานของ
คนรุ่นเก่า เพื่อนําพาชาติไปสู่คนรุ่นอนาคตต่อไป 

 นายลักษณ์ วจนานวัช รองประธานกรรมการ คนที่สอง ได้กล่าวชื่นชมผลงานของจังหวัดปทุมธานี
ที่ ไ ด้ ค ะแนน  ๙๒ .๖๙  จากการประ เมิ น คุณธรรมและความ โป ร่ ง ใสของหน่ วย ง านภาค รั ฐ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) พร้อมนี้ ได้ให้
ข้อมูลและข้อคิดเห็นใน ๒ ประเด็น คือ (๑) เร่ืองโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งกรมปศุสัตว์มีแผนยุทธศาสตร์การกําจัด
โรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทย ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้งนี้ จากการติดตามบริหารจัดการศูนย์พึ่งพิง
สุนัขจรจัดของเทศบาลนครรังสิต ซึ่งประสบผลสําเร็จในการควบคุมดูแลสุนัขจรจัด ทําให้คนและสัตว์อยู่
ร่วมกันอย่างเป็นสุข จึงเห็นว่า หน่วยงานท้องถิ่นมีบทบาทสําคัญในการแก้ปัญหาสุนัขจรจัดในพื้นที่ ดังนั้น 
หากจะกําจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไป ต้องมีการปรับปรุงกฎหมายให้องค์กรส่วนท้องถิ่นเข้ามาบริหาร
จัดการสุนัขในชุมชน และ (๒) เร่ืองการเกษตร ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติด้านการเกษตร ต้องการให้ภาคการเกษตร
มีความสามารถในการแข่งขัน จึงให้ความสําคัญกับการเพิ่มผลผลิตทั้งเชิงปริมาณและมูลค่า และความ
หลากหลายของสินค้าเกษตร ประกอบด้วย ๑) เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ๒) เกษตรปลอดภัย ๓) เกษตร
ชีวภาพ ๔) เกษตรแปรรูป และ ๕) เกษตรอัจฉริยะ โดยกําหนดให้มีการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร
และสถาบันเกษตรกร การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตร ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคเกษตร และประการสําคัญคือ 
การส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ์การเกษตร มีการนําผลผลิตมาแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าที่สูงขึ้นเพื่อสร้างรายได้ในชุมชนอย่างย่ังยืน 

 พลเอก สราวุฒิ ชลออยู่ กรรมการ ได้กล่าวว่า ในฐานะที่เป็นประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณา
ศึกษา ติดตามและเสนอแนะด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน ในคณะกรรมาธิการการพลังงาน 
วุฒิสภา ได้มีการพิจารณาศึกษาเก่ียวกับพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน อีกทั้งพระราชบัญญัต ิ
การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ มีการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และมีการเก็บ
เงินเข้ากองทุนกว่า ๖ หม่ืนล้านบาท และเห็นว่าจังหวัดปทุมธานีเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีการปลูกพืชปาล์ม
น้ํามันมาก หากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นหรือชุมชนสนใจที่จะทําโครงการเกี่ยวกับพลังงานทดแทนจากพืช
น้ํามัน สามารถจัดทําเป็นโครงการในรูปของนิติบุคคล เสนอไปยังพลังงานจังหวัด เพื่อเสนอต่อไปยัง
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน
ดังกล่าวได้  
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 จากนั้น เป็นการแบ่งกลุ่ม จํานวน ๓ กลุ่ม เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจน
เสนอสภาพปัญหาและข้อร้องเรียนจากผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการเกษตร ในพื้นที่อําเภอลาดหลุม
แก้ว และอําเภอใกล้เคียงของจังหวัดปทุมธานี โดยสรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 

 ๑. การส่งเสริมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
     นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง และหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล 
กรรมการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี ผู้แทนจากสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
ปทุมธานี ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ โดยมีประเด็นการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ดังนี้  
  ประชาชนในพื้นที่อําเภอลาดหลุมแก้ว มีความต้องการที่จะพัฒนาและส่งเสริมให้อําเภอ 
ลาดหลุมแก้ว เป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเอื้อต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ของประชาชน แต่พบปัญหาและอุปสรรคในหลายประการ ได้แก่ 
  ๑ . ด้านกฎหมาย ตามที่ได้มีประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เ ร่ือง กําหนดพื้นที่ เมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยกําหนดให้พื้นที่ในอําเภอลาดหลุมแก้ว เป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศไว้  
๕ ตําบล ได้แก่ ตําบลคูบางหลวง ตําบลคูขวาง ตําบลลาดหลุมแก้ว ตําบลหน้าไม้ และตําบลระแหง  
ซึ่งประชาชนในพื้นที่มีความต้องการให้อําเภอลาดหลุมแก้วเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศทั้งอําเภอ  
จึงเสนอให้ขยายพื้นที่เพิ่มอีก ๒ ตําบล ได้แก่ ตําบลบ่อเงิน และตําบลคลองพระอุดม รวมเป็น ๗ ตําบล  
ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งอําเภอลาดหลุมแก้ว เพื่อให้การประสานงานและการพัฒนาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
  ๒. ด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของจังหวัดปทุมธานี 
ในภาพรวมยังไม่ค่อยคืบหน้า จึงเสนอแนวทางให้มีการดําเนินการในระดับชุมชน เนื่องจากการตัดสินใจ 
ในระดับชุมชนจะมีความคล่องตัวมากกว่า จะทําให้การบริหารจัดการง่ายข้ึน แล้วจึงค่อยขยายเป็นในภาพ
ใหญ่ระดับจังหวัด นอกจากนี้ เสนอให้มีการจัดตั้งองค์กรหรือหน่วยงานกลางที่มีอํานาจหน้าที่ในการบริหาร
จัดการในเรื่องของการส่งเสริมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศโดยเฉพาะ เพื่อให้การดําเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  
  ๓. ด้านงบประมาณ งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรเพื่อส่งเสริมและผลักดันอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
มีไม่เพียงพอ รวมทั้งมีข้อเสนอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ที่มีการเรียกเก็บเงินค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้า 
นําเงินในส่วนดังกล่าวมาใช้ในการพัฒนาพื้นที่ให้เอื้อต่อการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ อาทิ  
การนํางบประมาณมาดําเนินการนําสายไฟฟ้าลงดิน หรือนํามาจัดสรรปันเงินบางส่วนคืนให้แก่
ผู้ประกอบการเพื่อนําไปลงทุนต่อไป 
  โอกาสน้ี สมาชิกวุฒิสภาได้แสดงความชื่นชมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนที่ร่วมกันขบคิดและ
หาทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น และเห็นควรให้เป็นตัวอย่างในการพัฒนาชุมชนของตนเอง โดยอาศัย
ความร่วมมือร่วมใจ และการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน รวมทั้งได้ให้ข้อมูลเก่ียวกับกฎหมายภาษีที่ดินและ 
สิ่งปลูกสร้าง และแนวทางการจัดสรรงบประมาณ ซึ่งรัฐบาลตระหนักถึงปัญหางบประมาณที่ถูกจัดสรรให้แก่
ส่วนกลางมากกว่าส่วนภูมิภาค จึงมีนโยบายให้การจัดสรรงบประมาณเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีการ
จัดสรรงบประมาณให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่ ดังนั้น สิ่งที่จังหวัดต้องให้ความสําคัญเพื่อให้ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณอย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อการพัฒนาของจังหวัดในอนาคต คือ การจัดทํา 
“แผนพัฒนาจังหวัด” โดยต้องคํานึงถึงความต้องการและศักยภาพของประชาชนในท้องถิ่น ในจังหวัด 
รวมถึงความพร้อมของภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน และยุทธศาสตร์ระดับชาติ 
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 ๒. การส่งเสริมและยกระดับสินค้าทางการเกษตร 
     นายลักษณ์ วจนานวัช รองประธานกรรมการ คนที่สอง และนายระวี รุ่งเรือง กรรมการ 
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเกษตรอําเภอลาดหลุมแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตําบลระแหง กํานัน 
ผู้ใหญ่บ้าน และเกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งสรุปประเด็นได้ดังนี้  
  ๑. เกษตรกรในพื้นที่ประสบปัญหาเร่ืองราคาพืชผลการเกษตร โดยเฉพาะราคาข้าวตกต่ํา  
ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะมีการช่วยเหลือชดเชยราคาส่วนต่างแล้วก็ตาม ขอให้มีนโยบายในการช่วยเหลือในระยะ
ยาว เช่น ควรให้มีการประกันราคาข้าวอย่างน้อยตันละ ๑๐,๐๐๐ บาท และลดหลั่นตามความชื้น เป็นต้น  
  ๒. ปัญหาเร่ืองการขาดแคลนน้ําสําหรับทําการเกษตร เห็นว่าการบริหารจัดการน้ําของกรม
ชลประทานยังไม่ชัดเจน ไม่ปล่อยน้ํา ทําให้บางพื้นที่ไม่มีน้ําสําหรับการทําการเกษตร อีกทั้งคลองส่งน้ํา 
ยังตื้นเขิน ไม่มีการดูแลรักษา นอกจากนี้ ยังมีปัญหาเร่ืองเกษตรกรไม่มีที่ดินทํากินเป็นของตัวเอง ต้องเช่า
ที่ดินทํานา ทําให้ไม่สามารถขุดบ่อน้ําหรือปรับพื้นที่เพื่อปลูกพืชชนิดอื่นได้  
  ในการนี้ สมาชิกวุฒิสภา ได้ให้ข้อมูลเก่ียวกับนโยบายของรัฐบาลเก่ียวกับการให้ความช่วยเหลือ
เกษตรกรเพื่อลดต้นทุนการผลิต เช่น ช่วยเหลือค่าเก็บเก่ียวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ด้วยการให้เกษตรกร
ไปข้ึนทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร และรัฐบาลจ่ายเงินช่วยเหลือโดยตรงไปยังเกษตรกร  
ไร่ละ ๕๐๐ บาท ไม่เกิน ๒๐ ไร่ (ได้สูงสุด ๑๐,๐๐๐ บาท) อีกนโยบายที่ดําเนินการควบคู่กันไป คือ นโยบาย
การประกันรายได้พืช ๕ ชนิด คือ ข้าว ยางพารา มันสําปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และปาล์มน้ํามัน เห็นว่า
เกษตรกรควรมีการรวมกลุ่มกันเพื่อบริหารจัดการพื้นที่ โดยทําการเกษตรในรูปแบบเกษตรแปลงใหญ่ เพื่อ
เพิ่มพื้นที่การปลูก รวมถึงแบ่งปันปัจจัยการผลิต การลดต้นทุนการผลิต เช่น ควรใส่ปุ๋ยตามความต้องการ 
ของพืช การใช้สารชีวภาพแทนสารเคมี การใช้สูตรปุ๋ยหรือยากําจัดศัตรูพืชที่เป็นสารอินทรีย์ทดแทนสารเคมี 
เป็นต้น นอกจากนี้ ควรมีการวิเคราะห์คุณภาพดินเพื่อหาธาตุอาหารที่เหมาะสมกับชนิดของพืชที่ปลูกด้วย  
  สําหรับเร่ืองน้ําสําหรับทําการเกษตร จากการติดตามข้อมูลจากกรมชลประทาน กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ทราบว่าปี ๒๕๖๓ คาดการณ์ว่าปริมาณนํ้าฝนน้อยลงกว่าค่าเฉล่ียปกติ ๑๕% ทําให้น้ํา
ในเขื่อนมีจํานวนจํากัด มีความแห้งแล้ง ขอให้เกษตรกรงดเว้นการปลูกข้าวในรอบที่ ๒ และขอให้เกษตร
จังหวัดและเกษตรอําเภอ ช่วยกันให้ข้อมูลแก่เกษตรกรเก่ียวกับการบริหารจัดการน้ําฤดูแล้ง ส่งเสริมการ
ปลูกพืชฤดูแล้ง และควรพัฒนาแหล่งน้ําเพิ่มเติม 

 ๓.  การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
  นายจเด็จ อินสว่าง ที่ปรึกษาคณะกรรมการ พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช ที่ปรึกษา
คณะกรรมการ นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร กรรมการ พลตํารวจโท วิบูลย์ บางท่าไม้ กรรมการ พลเอก 
สราวุฒิ ชลออยู่ กรรมการ และนายปัญญา งานเลิศ กรรมการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้แทน 
ภาคการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ โดยมีประเด็นการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ดังนี้ 
  นายวินัย มีมิน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๕ ตําบลคูขวาง อําเภอลาดหลุมแก้ว นายวีระ ขาวขํา  
รองนายกเทศมนตรีตําบลคูขวาง และนายดุสิต คงสุข แสดงความคิดเห็นและขอให้ภาครัฐจัดสร้างสะพาน
ข้ามแยกนพวงศ์ บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข ๓๔๖ ถนนปทุมธานี-บางเลน ตัดผ่านกับถนนทางหลวง
หมายเลข ๓๔๐ ถนนบางบัวทอง–สุพรรณบุรี ซึ่งสี่แยกดังกล่าวเกิดอุบัติเหตุจนทําให้แขวงการทางไทรน้อย 



๘ 
 
ได้ทําการปิดบริเวณส่ีแยกดังกล่าว ปัจจุบันนี้การกลับรถเป็นปัญหาสําคัญทําให้เกิดอุบัติเหตุเป็นจํานวนมาก 
อีกทั้งต้องไปกลับรถในระยะไกล ดังนั้น ประชาชนในพื้นที่จึงต้องการให้มีการสร้างสะพานข้ามแยกดังกล่าว 
เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ  
   โอกาสน้ี สมาชิกวุฒิสภาได้สอบถามรายละเอียดและทราบว่าขณะนี้โครงการสร้างสะพาน
ข้ามแยกดังกล่าวอยู่ระหว่างการทําประชาพิจารณ์ และเป็นการดําเนินการโดยศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ 
ปทุมธานี 
   นายภคไชย บางจริง ประธานเครือข่ายชมรม OTOP ลาดหลุมแก้ว และผู้ประสานงาน
ชมรมท่องเที่ยวลาดหลุมแก้ว แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อําเภอ 
ลาดหลุมแก้วมีประชาชนหลากหลายชาติพันธุ์อาศัยอยู่ร่วมกัน ประกอบด้วย ชาวมอญ ชาวจีน ชาวไทยพุทธ 
และชาวมุสลิมมลายู ประกอบกับในพื้นที่ของอําเภอลาดหลุมแก้วมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็น
จํานวนมาก อาทิ ตลาดระแหง ๑๐๐ ปี วัดเจดีย์หอย วัดบัวแก้วเกสร วัดบ่อทอง วัดบัวขวัญ ทุ่งนามอญ 
นอกจากนี้ ยังมีมัสยิดเราะห์มาตุลเลาะห์ ซึ่งมีอายุถึง ๒๐๐ ปี ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซีย 
อินโดนีเซีย และบรูไนดารุสซาลาม เดินทางมาเที่ยวทุกปี จึงต้องการส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดพิพิธภัณฑ์ 
การรวมกลุ่มชาติพันธุ์ เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมประวัติศาสตร์และเป็นแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวแบบ one day trip หรือ backpack โดยสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ทั้งทางเรือ ทางบก หรือการ
ป่ันจักรยาน  
   โอกาสน้ี สมาชิกวุฒิสภาได้สอบถามรายละเอียดและให้ข้อแนะนํา โดยขอให้มีการบูรณาการ
โครงการให้มีความเชื่อมโยงระหว่างกัน ร้อยเรียงสถานที่ท่องเที่ยวให้เป็นเส้นทางที่มีความเชื่อมโยงกัน  
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต้องมีอัตลักษณ์ของตนเองและมีจุดเด่น นอกจากนี้ ยังได้ให้ข้อแนะนําอีกทาง
หนึ่งว่า สามารถขอรับการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวง
วัฒนธรรม ซึ่งจะมีการรับสมัครเข้าร่วมคัดเลือกเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในแต่ละปีงบประมาณ 
โดยหากผ่านการคัดเลือกในรอบแรก ชุมชนจะได้รับการฝึกอบรมและสนับสนุนให้เป็นชุมชนท่องเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรม อีกทั้งจะได้รับการสนับสนุนในส่วนต่าง ๆ อาทิ องค์ความรู้ในการพัฒนาศักยภาพชุมชน 
สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมการเชื่อมโยงเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรมและภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรม ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของแหล่งเรียนรู้/พิพิธภัณฑ์ชุมชน 
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวฒันธรรมประจําท้องถิ่น ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ 

ทั้งนี้ การรับฟังความเห็นของประชาชน รวมท้ังข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ มีรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารตารางสรุปข้อมูลเร่ืองร้องเรียนและการแสดงความคิดเห็นโดยคณะกรรมการ
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง ณ จังหวัดปทุมธานี 

เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด 
ภาคกลาง ได้ลงพ้ืนที่เพ่ือศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดปทุมธานี 
ณ ตลาดระแหง ๑๐๐ ปี อําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี  

ตลาดระแหง ๑๐๐ ปี ตั้งอยู่ที่ริมคลองระแหง ติดต่อคลองพระอุดม ในเขตพื้นที่หมู่ที่ ๔ ตําบลระแหง 
(อยู่ในเขตเทศบาลระแหง) อําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ลักษณะบ้านเรือนของตลาดทั้งสองฝั่ง
คลองปลูกสร้างด้วยไม้ เป็นห้องแถวติดต่อเรียงรายกันเปิดเป็นร้านค้าขายทั้งสองฝั่ง โดยมีสะพานไม้เชื่อมต่อ
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ระหว่างกันมาตั้งแต่คร้ังอดีต ทั้งนี้ ทางอําเภอลาดหลุมแก้วร่วมกับเทศบาลตําบลระแหงและชาวตลาด
ระแหงอนุรักษ์ตลาดเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดปทุมธานีที่สะท้อนให้เห็นถึงภูมิหลัง
ทางประวัติศาสตร์และพัฒนาการวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ควรค่าแก่การศึกษาเรียนรู้ โดยลักษณะเด่นของตลาด
แห่งนี้ อยู่ที่องค์ประกอบของทางเดินริมน้ํา มีท่าน้ําของแต่ละบ้านที่เป็นทางลาดแทนบันได ตลอดจนเข่ือน
ก้ันตลิ่งที่ยังคงเป็นแผ่นไม้แบบเก่า มีช่องรับลมที่สามารถเปิดปิดได้ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนโบราณ โอกาสน้ี 
สมาชิกวุฒิสภาได้แสดงความชื่นชมในแนวคิดการพัฒนาตลาดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างมูลค่าให้แก่
ท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ย่ังยืน 

๘. วิธีการประเมินผล 
             สังเกต       สอบถาม            ใช้เคร่ืองมือสื่อสาร  

สัมภาษณ์    อื่น ๆ   

 การประเมินผลกิจกรรมในคร้ังนี้ใช้แบบสํารวจความคิดเห็นเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
โดยได้รับแบบสํารวจฯ กลับคืน จํานวน ๑๐๐ ชุด และใช้วิธีการวเิคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา  

 ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสํารวจ 
 ๑. เพศ 

เพศ ร้อยละ (%) 
ชาย ๘๐
หญิง ๒๐
รวม ๑๐๐

  
 ๒. ระดับการศึกษา    

ระดับการศึกษา ร้อยละ (%) 
ประถมศึกษา ๒๐
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ๓๒
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า ๘
ปริญญาตรี ๒๕
สูงกว่าปริญญาตรี ๑๕

รวม ๑๐๐

 
 



๑๐ 
 
 ๓. อาชีพ  

อาชีพ ร้อยละ (%) 
ข้าราชการ ลูกจ้างของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ๓๔ 
เจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ/ค้าขาย ๑๒ 
ผู้ใช้แรงงาน/รับจ้างทั่วไป ๒
เกษตรกร/ประมง ๓๙ 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน ๔
อื่น ๆ ๙
รวม ๑๐๐ 

 
 ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อกิจกรรมสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 
 

ความคิดเห็น ร้อยละ (%) 
- พึงพอใจ  ๙๘ 

- ไม่พึงพอใจ  ๒ 

รวม ๑๐๐ 
 
 ส่วนที่ ๓ ความคิดเห็นต่อการดําเนินกิจกรรมสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 
 

ความคิดเห็น ร้อยละ (%)
- ได้รู้จักสมาชิกวุฒิสภาอย่างใกล้ชิด ๗๐ 

- ได้รับทราบเก่ียวกับหน้าที่ของวุฒิสภาในการติดตามผลการดําเนินงาน 
  ของหน่วยงานให้เป็นไปตามแผนปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ

๖๕ 

- ได้รับทราบเก่ียวกับบทบาทอํานาจหน้าที่ของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ 
  แห่งราชอาณาจักรไทย 

๕๗ 

- ได้รับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

๔๗ 

- ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับประเด็นข้อกฎหมายที่เป็นประโยชน์ 
  ในชีวิตประจําวัน 

๔๕ 

- ได้นําเสนอปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ให้วุฒิสภาและหน่วยงาน 
  ที่เก่ียวข้องได้รับทราบ และนําไปสู่การแก้ไขตามอํานาจหน้าที่ของวุฒิสภา

๔๐ 

 
 



๑๑ 
 
๙. ผลการดําเนินงาน 
 ๙.๑ เชิงปริมาณ 
 - จํานวนเป้าหมายที่ตั้งไว้ ๑๒๐ คน 
 - จํานวนผู้เข้าร่วม ๑๖๖ คน  
 - แบ่งออกเป็น  

ประชาชนทั่วไป เด็ก-เยาวชน ผู้บริหารโรงเรียน  

ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชน  อื่น ๆ           

 กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ จํานวน ๑๖๖ คน ประกอบด้วย 
 ๑. หน่วยงานภาครัฐในระดับจังหวัด ได้แก่ ส่วนราชการจังหวัดปทุมธานี สํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี สํานักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี 
นายอําเภอ ผู้นําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กํานันและผู้ใหญ่บ้าน  
 ๒. ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ได้แก่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี หอการค้าจังหวัด 
ปทุมธานี เกษตรกร และผู้นําชุมชน  
 ๓. สื่อมวลชนและประชาสัมพันธ์ข่าว ได้แก่ สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี สถานี
วิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) สถานีโทรทัศน์เอ็มคอตเอชดี (ช่อง ๙ MCOT HD) หนังสือพิมพ์ 
เปิดข่าว หนังสือพิมพ์บ้านเมือง ข่าวเจาะลึก 
 ๙.๒ เชิงคุณภาพ 
 ผลลัพธ์/ความพึงพอใจ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในคร้ังนี้ และได้
รับทราบวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน หน้าที่และอํานาจของวุฒิสภา พร้อมทั้ง
ได้รับทราบรายละเอียดโครงการต่าง ๆ ที่ได้มีการดําเนินงานของจังหวัดปทุมธานี พร้อมทั้งได้ร่วมแสดง 
ความคิดเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ  
 ๙.๓ เชิงเวลา 
                เหมาะสม              ไม่เหมาะสม 
                  
                     อื่น ๆ .................................... 

  ๙.๔ งบประมาณดําเนินการ 
                เพียงพอ/เหมาะสม             ไม่เพียงพอ          
 
๑๐. ข้อสังเกต (ไม่มี)  
 
 
 
 



๑๒ 
 
๑๑. ข้อเสนอแนะ   
 ๑๑.๑ ข้อเสนอแนะจากประชาชน  
  ๑. ขอให้สมาชิกวุฒิสภาพยายามผลักดันนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง 
รวมทั้งปัญหาเศรษฐกิจปากท้องของพี่น้องระดับรากหญ้าให้ได้ประโยชน์อย่างสูงสุดและเป็นจริง จับต้องได้
มองเห็นผลงานได้แน่นอนและมีความม่ังคงตลอดไป 
  ๒. ขอให้มาพบปะประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะได้ติดตามปัญหาที่เสนอไป 
  ๓. การลงพื้นที่ควรเพิ่มเวลาให้มากกว่านี้ 

 ๔. ขอให้สมาชิกวุฒิสภาลงมารับฟังปัญหาภายในตําบลต่าง ๆ เพื่อพบปะกับเกษตรกรอย่าง
ใกล้ชิด เพื่อรับฟังปัญหาอย่างแท้จริง  
  ๕. สมาชิกวุฒิสภาต้องใจกล้า ตรงไปตรงมา ไม่ลําเอียงไปข้างใดข้างหน่ึงประเทศชาติจะได้
เดินหน้าต่อไป   
  ๖. โครงการนี้ควรจะดําเนินการต่อเนื่องทุก ๆ ปี จะทําให้เกิดความใกล้ชิด และสามารถ
สื่อสารด้านต่าง ๆ ตรงประเดน็ปัญหาและความต้องการของประชาชน 
  ๗. อยากให้มีการจัดโครงการครั้งต่อไปอีก ประชาชนได้ความรู้ดีมากและเป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนอําเภอลาดหลุมแก้ว 
 ๑๑.๒ ข้อเสนอของฝ่ายเลขานุการฯ (ไม่มี) 

 

************************* 

 
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา 

พบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 

ประมวลภาพ 
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดภาคกลาง 

วันพุธท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
ณ หอประชมุท่ีว่าการอําเภอลาดหลมุแก้ว อําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 

 
 
ช่วงเช้า 

 
    
     
 
 
 
 
 
 
 
                                    
 

 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๖ 
 
ช่วงบ่าย ศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดปทุมธานี ณ ตลาดระแหง 
๑๐๐ ปี อําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------- 
 
                                                                   
 


